



## ประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

-----

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เล็งเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามแนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริตเกี่ยวกับกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด จึงกำหนดนโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่น ๆ โดยให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติงานในสังกัดหอภาพยนตร์ ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นมาตรฐานและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน และส่งเสริมค่านิยมต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ให้บุคลากรทุกส่วนงานพึงยึดถือปฏิบัติควบคู่กับระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ อย่างครบถ้วน เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) โดยให้ยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ไม่ถามถึงการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด
๒. ไม่ให้หรือไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย ยกเว้นกรณีรับทรัพย์สิน ของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์
๓. ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด กับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่
๔. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญเพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติฯ อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการประหยัด

/๕. กรณีจำเป็นต้อง...

๕. กรณีจำเป็นต้องให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติ ประเพณีนิยมหรือเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ก่อนการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยสิ่งของหรือของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้หรือรับแก่กันนั้น ต้องมีราคาหรือมูลค่าในการ รับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินกว่า ๓,๐๐๐ บาท หรือหากมีราคามูลค่าเกินกว่า ๓,๐๐๐ บาท ให้ รายงานการรับของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ ให้พึงระวังการตีราคาหรือมูลค่าของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ต่ำกว่าความเป็นจริงด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑



(นางสาวชลิตา เอื้อบำรุงจิต)

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)